

วิเคราะห์ปัญหาเศรษฐกิจจากนโยบายของรัฐบาล

..... ระเบียบ สำคัญ

ก่อนอื่นใคร่ขออนุญาตกล่าวว่า การเขียนบทความเรื่องนี้ไม่ได้มุ่งเน้นที่จะวิจารณ์กลุ่มบุคคลใด และก็ได้มุ่งเน้นนโยบาย หากเน้นความสำคัญไปยังรูปแบบและทิศทางความคิดมากกว่า เพื่อเป็นช่องทางซึ่งจะช่วยให้ท่านผู้อ่านได้อ่านได้อ่าน นำไปปฏิบัติแล้วจะได้ผลมากน้อยแค่ไหน

ในประเด็นของการพัฒนาชนบทซึ่งควรถือว่า คือพื้นฐานปัญหาที่แท้จริงของสังคม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจราจรติดขัดซึ่งในด้านเศรษฐกิจ คือประจักษ์พยานอย่างชัดเจนของการนำเอาเงินไปสนองประโยชน์แก่ชนต่างชาติทุกแง่มุม นับตั้งแต่การไปซื้อรถมาใช้อย่างมากมายจนสิ้นเมืองล้นถนน แถมยังไปเอาเขามาผลิตบนพื้นแผ่นดินไทยเพียงเพื่อหวังหวังให้คนกลุ่มหนึ่งกินน้ำได้คอก และใช้เป็นเหตุผลคุยว่าเราทำได้เองแต่หลอกตัวเองมากกว่า

การแก้ปัญหาโดยเน้นที่การสร้างทางด่วนจนกระทั่งมองแทบไม่เห็นพื้นดิน จริง ๆ แล้วก็เกิดจากความคิดคนกลุ่มเดียวกัน รวมทั้งการสร้างถนนรอบนอกซึ่งในช่วงหลัง ๆ หากใครเดินทางออกไปนอกเมืองไม่ต้องไกลนัก จะพบการก่อสร้างถนนจนทำให้รู้สึกว่าจะเกินความจำเป็นไปแล้ว โดยที่คุยกันแต่ยั่วว่า ต้องการสร้างความเจริญและมองการณ์ไกล แต่ถ้านำเอาแนวคิดซึ่งสะท้อนออกมาแทบทุกเรื่องมาอ่านให้ลึกจะพบว่า คนมองการณ์ไกลจริงหรือ ถ้าเห็นได้ไม่ชัดเจนก็ชวนให้สงสัยว่า มีการนำเอาประเด็นมองการณ์ไกลมาเป็นเหตุผลเพื่อหวังประโยชน์อย่างอื่นหรือเปล่า และคงไม่ใช่ผู้เขียนคนเดียวที่จะออกมาตอบคำถามดังกล่าว ถ้าจะตอบก็ขอให้ตอบตัวเองก่อน

ความจริงของมนุษย์ที่ช่วยให้ท่านผู้อ่านได้ถึงความจริงใจน่าจะเป็นเริ่มจากการนำปฏิบัติจากใจจริงหรือจากธรรมชาติ ความรู้สึกของตัวเองให้เห็นชัดเจนก่อนที่จะนำมาพูดมาเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร และความเป็นธรรมชาติย่อมอ่านได้ไม่เพียงเมื่อคิดจะเข้ามาอยู่ในตำแหน่งในเมื่อรักที่จะทำ และเมื่อมีความรักที่จะทำย่อมมีสมาธิมุ่งมั่นที่จะทำด้วย เมื่อมีสมาธิอยู่ตรงจุดนี้จริง ย่อมลดพฤติกรรมซึ่งทำให้ท่านได้ถึงการกระเสือกกระสนขึ้นไปแสวงหาอำนาจ หากถือเป็นเรื่องความรับผิดชอบของประชาชนอย่างชัดเจน จึงไม่ต้องไปเที่ยวไล่ทะเลาะกันในสนามเลือกตั้งจนถึงขั้นข้อเสียดรหู่ใช้กลยุทธทุกรูปแบบ ซึ่งอ่านความจริงได้ถึง**"ความอยาก"**

และลงได้มีความอยากย่อมอ่านได้ว่า ความเป็นธรรมชาติซึ่งช่วยให้เกิดความจริงใจได้ถูกทำลายไปมากจนกระทั่งทำให้รากฐานตัวเองสูญเสียสมดุล และเมื่อเกิดภาวะสูญเสียขึ้นในรากฐานย่อมขาดความจริงใจ ทำให้คิดและพูดตลอดจนเขียนในลักษณะฉาบผิวไว้วางใจให้สวดยุทธ์ได้ทุกเรื่อง ที่กล่าวมาทั้งหมดไม่ได้คิดจะว่าใครแต่ขออนุญาตชี้ให้เห็นสังขรณ์ของคน ส่วนใครมองเห็นแล้วจะนำไปใช้เป็นเครื่องมือตรวจสอบใครคงเป็นเรื่องอิสรภาพในการคิดและตัดสินใจของแต่ละคน

หากมีความจริงใจย่อมเน้นที่การปฏิบัติอย่างจริงใจก่อนที่จะนำมาพูด และเมื่อปฏิบัติได้จริงย่อมพูดจากใจมากกว่าคำยลประดิมขลุ่ย อยากรู้ก็ตามแม้อาจมองภาพภายนอกว่าพูดโดยไม่ได้ใช้สิ่งประดิมขลุ่ย แต่ถ้าอิทธิพลสิ่งประดิมขลุ่ยมันเข้าไปยึดครองภายในรากฐานเสียแล้ว การพูดนั้นย่อมมีการประดิมขลุ่ยคำพูดมากกว่าพูดจากธรรมชาติที่แท้จริง ซึ่งทุกวันนี้ท่านผู้อ่านได้จากอิทธิพลวัตถุที่เกิดขึ้นเป็นคอกเห็ด ย่อมทำให้ไว้วางใจกันยากยิ่งขึ้นเป็นธรรมดา เพราะสิ่งซึ่งแสดงออกอาจมีอิทธิพลมาจากมายาภาพมากกว่าก็เป็นได้

ตั้งได้กล่าวไว้แล้วว่า เราควรเน้นการปฏิบัติ และเน้นที่คนชนบท ถ้ามีความเป็นธรรมชาติจริงคงอดไม่ได้ที่จะต้องลงไปร่วมทำงานกับชาวบ้านไม่ว่าจะขึ้นไปเป็นอะไรในระดับทไหนหรือไม่ก็ตาม และลงมีหัวใจอยู่กับด้านนี้จริง ย่อมไม่แสดงนิสัยอ้างเหตุว่า ต้องขึ้นไปมีตำแหน่งสูง ๆ จึงจะช่วยบ้านเมืองได้ เนื่องจากรู้เหตุรู้ผลว่าทุกระดับและทุกจุดยืนมีความสำคัญเสมอเหมือนกันหมด และคงไม่ต้องแสดงตัวให้คนมานอบน้อมนอกเหนือไปจากสิ่งซึ่งเป็นประเพณีและพิธีการ จนทำให้ขาดการรู้เหตุรู้ผล

แต่ถ้ามองสภาพที่เป็นจริงของสังคมไทยในปัจจุบันจะพบกับภาพที่สวนทางกันกับสังขรณ์ซึ่งกล่าวมาแล้วแทบทุก

จุด และสิ่งเหล่านี้เองคือรูปร่างเศรษฐกิจซึ่งอยู่ภายในไส้ในของชาติ หากใครมองเห็นได้จะพบว่าในปัจจุบันพรุนไปหมดจนแทบไม่มีที่ว่าง ถ้านำมารวมกันได้จะพบว่า แม้แก้ไขปัญหาค่าได้แล้วก็ยังมีเงินเหลือใช้โดยไม่ต้องไปกู้เงินต่างชาตินำมาทำให้ชนรุ่นหลังจำต้องรับมรดกตกทอดในลักษณะเป็นลูกหนี้ต่อไปอีก

แต่การแก้ไขปัญหาค่าด้วยการกู้เงินคนชาติอื่นซึ่งย่อมมีธรรมชาติที่ขาดความจริงใจเป็นธรรมดา เพื่อแก้ไขปัญหาค่าเราคงไม่น่าจะสงสัยอะไร เพราะเหตุว่ามีเหตุมีผลมาจากรากฐานเดียวกันกับการคิดแก้ไขปัญหาค่าจรรยาในเมืองด้วยการคิดเพิ่มสิ่งก่อสร้างวนเวียนอยู่ภายในเมืองและบริเวณใกล้เคียง โดยที่ยังสร้างก็ยังไม่ต้องจ่ายเงิน แทนที่จะสะท้อนให้เห็นภาพคนระดับบนนำตัวเองลงไปปฏิบัติเพื่อพิสูจน์ให้เห็นความจริงใจต่อคนชนบทให้คนทั้งชาติเชื่อมั่นได้อย่างสนิทใจแทนที่พบความจริงว่า จะลงไปก็ต่อเมื่อใกล้การเลือกตั้งซึ่งตนและพรรคพวกจะได้รับประโยชน์ด้านเดียว หรือไม่ก็ลงไปเพียงขณะอยู่ในตำแหน่งเพื่อผูกใจคอไว้ในระยะยาว ซึ่งสิ่งนี้เองอาจกล่าวได้ว่า ใครกำลังทำอะไรตนเองย่อมรู้ อยู่แก้ไข หากหวนกลับมาสำรวจตัวเองครั้งใดย่อมพบความจริงได้เสมอ

ในช่วงหลังจากผลกระทบโดยปัญหาค่าเศรษฐกิจรุนแรงยิ่งขึ้น ทำให้มีการหันมาพูดถึงคนภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรจากคนระดับบน ๆ เพิ่มขึ้น แต่จากภูมิหลังหนึ่ง กับการแสดงออกในปัจจุบันอีกหนึ่ง ยังไม่อาจจัดความรู้สึกเคลือบแคลงสงสัยให้แก่กลุ่มบุคคลผู้ซึ่งรักที่จะมุ่งทำงานลงสัมผัสพื้นดินให้เกิดภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้นได้ ในเมื่อ "ความจริงใจอ่านได้จากภาพสะท้อนซึ่งมุ่งเน้นความสำคัญถึงระดับพื้นดินอย่างชัดเจนเท่านั้น" ซึ่งหลักนี้ทำให้บุคคลใดหรือกลุ่มใดเป็นผู้กำหนดขึ้นเองไม่ หากเป็นสังขรณ์ของมนุษย์ทุกรูปทุกนาม

เรื่องความจริงใจ-ไม่จริงใจจากคนระดับบนถึงระดับล่าง ถือเป็น เรื่องซึ่งมีกระแสสืบทอดกันมาอย่างเป็น-ธรรมชาติทุกยุคในอาณาจักร และลงได้เป็นธรรมชาติจึงแก้ไขได้ยาก จากช่วงระหว่างที่รัฐบาลชุดนี้มีการแถลงนโยบายในสภาที่มีการพูดกันเรื่องความสำคัญของภาคเกษตรในระดับที่ยังยากจน แล้วอีกด้านหนึ่งก็ออกมาชี้แจงในทำนองว่า รวมอยู่หมดแล้ว ส่วนเหตุผลที่ไม่นำมาขายเพราะว่าต้องการครอบคลุมหมดไม่ว่าจนหรือไม่จน แต่ก็ทำให้เห็นช่องโหว่โดยที่ไม่ได้ลำดับความสำคัญว่าควรมองที่ด้านไหนก่อน สิ่งซึ่งแสดงออกจึงเป็นเพียงคำพูดที่นำมาใช้แก้ตัว หากจะกล่าวได้ว่า ผลออกไปก็คงฟังไม่ขึ้นหากรู้ว่า ความผลอกกับความไม่สนใจเพราะไม่จริงใจ ดังได้กล่าวไว้แล้วว่า ธรรมชาติของมนุษย์นั้น ลงมีความจริงใจย่อมไม่ผลอแน่

วันรุ่งขึ้นในช่วงเช้าก่อนอภิปรายเป็นวันที่สอง โทรทัศน์รายงานข่าวนโยบายเป็นทางการ มีการนำภาพสื่อใส่เข้าไปด้วยทำให้พบความจริงว่า ที่พูดถึงภาคเกษตรและแต่ นั้นไปที่โรงงานอุตสาหกรรมแม้จะใช้ผลผลิตจากการเกษตร แต่ดูภาพรวม ๆ แล้วทำให้รู้สึกเสมือนว่าไม่ต่างไปจากภาพการผลิตรถยนต์ โทรทัศน์ รองเท้าผ้าใบชื่อดังซึ่งเห็น ๆ กันมาแล้ว เพียงแต่เปลี่ยนรูปแบบของวัตถุดิบเท่านั้นเอง ส่วนคนก็คงยังเห็นหัวยื่นเรียงกันเป็นแถว ใจว่าโรงงานลักษณะนี้จะตั้งใกล้เมืองกรุงเทพฯ .หรือเอาไปไว้ในชนบทโดยอ้างเหตุผลว่า เพื่อกระจายงาน จริง ๆ แล้วมันก็ไม่ได้ต่างกัน ยิ่งเอาไปไว้ในชนบทก็ยังทำลายการสืบทอดอาชีพการเกษตรของคนชนบทมากขึ้นไปอีก

มองคนซึ่งเข้าไปยื่นรับใช้โรงงานจำนวนมากแล้ว อดรู้สึกไม่ได้ว่าส่วนใหญ่ก็คือลูกหลานเกษตรกรรมบนพื้นดินซึ่งมีหน้าที่สืบทอดสิ่งซึ่งบรรพบุรุษได้ปูพื้นฐานไว้ให้ จึงพอจะสรุปได้ว่าภาพที่เห็นก็คือการมุ่งเกษตรชนิดที่ลงไม่ถึงพื้นดินจึงตกอยู่ในสภาพซึ่งอาจเรียกว่า เกษตรรับใช้ต่างชาติมากกว่า ทำให้เชื่อว่า แนวคิดในการบริหารการเกษตรก็คงมุ่งตามกระแสและทิศทางเก่า จึงไม่ได้ช่วยแก้ไขปัญหาค่าอะไรให้แก่สังคมอย่างจริงจัง

ในด้านการตลาดก็ยังคงเน้นความสำคัญของการส่งออกไปขายให้คนต่างชาติใช้ด้านเดียว และคงมองออกว่าน่าจะคิดเรื่องการได้เงินด้านเดียวแทนที่จะให้ความสำคัญแก่ภูมิปัญญาไทย ซึ่งควรจะเน้นที่การดำรงชีวิตอยู่ได้โดยไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว แม้พูดถึงการส่งออกด้วยแต่ก็ควรเน้นความสำคัญของการมีกินมีใช้ซึ่งเป็นฐานครอบครัวและเป็นฐานการส่งออกอย่างสำคัญด้วย

เท่าที่ผ่านมาแล้วทุกยุคทุกสมัย ล้วนนำเอาอิทธิพลต่างชาติเข้ามาทำลายรากฐานไทยเพียงเพื่อผลประโยชน์

ของกลุ่มบุคคลซึ่งยึดติดอำนาจและความมีหน้ามีตา อีกทั้งยังมุ่งเอาคนทั่วไปไปยึดติดอยู่กับกฎระเบียบและแผนกระดาษ ซึ่งหลงคิดว่าเป็นประชาธิปไตย แต่แท้จริงแล้วก็คือการมีส่วนร่วมหลอหลอมคนให้หลงอยู่กับเปลือกของประชาธิปไตย แต่แท้จริงแล้ว รากฐานของประชาธิปไตยน่าจะหมายถึงความรักความจริงใจและความซื่อสัตย์ซึ่งคนที่ขึ้นไปอยู่ด้านบน น่าจะมีต่อคนซึ่งยังอยู่ด้านล่างมากกว่า ส่วนรูปแบบและวิธีการจะเป็นอย่างไร จากรากฐานดังกล่าวคงเป็นไปได้

สิ่งซึ่งใคร่ขอฝากเป็นคำถามไว้ก็คือ เรากำลังคิดแก้ปัญหาเศรษฐกิจโดยมองข้ามพื้นฐานเศรษฐกิจที่แท้จริงของเราเองหรือเปล่า ถ้าเป็นจริงอย่างว่าก็คงหวังอะไรยังไม่ได้ นอกจากมีการสร้างภาพลัทธิศึกษา แล้วก็นำเอาเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ซึ่งอาจดีขึ้นมาเองชั่วคราวเป็นธรรมดามากแล้วอ้างกันไปเป็นช่วง ๆ ซึ่งจะอ้างถึงความจริงจากหลักเดี่ยว่า ถ้ามีผลงานที่จริงย่อมเกิดจากคนดี และถ้าคนดีจริงย่อมไม่นำผลงานของตัวเองมาอ้างโดยที่รู้ว่าควรเป็นเรื่องการมองจากคนอื่น และสิ่งนี้เองที่จะทำให้เกิดศรัทธาได้อย่างจริงจัง.

เมื่อกล่าวมาแล้วทั้งหมดก็น่าจะมองอีกด้านหนึ่งด้วยเพื่อการนำมาสะกิดให้ฟังสังวรณไว้อีกทางหนึ่งคือ รากฐานคนไทยจำนวนไม่น้อยที่ทำให้มีลักษณะ"ฮือโหนฮือนั่น" ทำนองเดียวกันกับ"ไทยมุง" และ "เบือของเก่าง่าย หรือเทือของใหม่ด้วย" แล้วก็ไปได้ไม่นาน เนื่องจากมีการหลงเปลือกนอกอยู่ในรากฐานเพราะมองใส่ในไม่เห็น หากเห็นถึงและให้ความสำคัญแก่ใส่ในมากกว่า น่าจะทำงานใหญ่ ๆ ได้โดยใช้เงินน้อยที่สุดโดยไม่ต้องใช้คำพูดทำให้ประหยัคคังเช่นที่ใช้เพียงคำพูดกันอย่างกว้างขวางอยู่ในขณะนี้

การให้ความรักความจริงใจแก่คนระดับล่างและลงร่วมทำงานด้วยอย่างเป็นธรรมชาติเท่านั้น ที่จะช่วยให้ตัวเองมองเห็นคุณค่าซึ่งอยู่ด้านในของคนส่วนใหญ่และให้โอกาสแสดงออกอย่างเป็นธรรมชาติ ย่อมช่วยให้งานเดินโดยใช้เงินน้อยที่สุดแต่ได้งานมากที่สุด และตัวเองก็จะรู้ว่าตนได้สิ่งซึ่งมีคุณค่าที่สุดเป็นหนึ่งเดียวกันด้วย.

ถ้ายังคงปล่อยให้ไปเป็นไปตามเดิมโดยไม่กล้าปฏิบัติ ด้วยทิศทางที่ทวนกระแส เราคงมุ่งนำทุกสิ่งทุกอย่างไปขายคนชาติอื่นจนในที่สุดย่อมไม่มีอะไรเหลือ กับอีกด้านหนึ่งก็กู้เงินเข้ามาใช้ซึ่งกู้มาเท่าไรก็หมดไปแลมคีนรายได้ไปสู่อำนาจทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างพื้นไม่ขึ้น. ดังเช่นเมื่อไม่นานมานี้มีผู้บริหารระดับสูงรายหนึ่งออกมาพูดในสปีชทรายการโทรทัศน์ เสมือนเป็น เรื่องปรกติในทำนองว่า เราต้องเอาเมืองไทยไปขายให้หมด".

วิถีชีวิตไทยเดินทางมาถึงช่วงซึ่งนำเอาชาติไปขายโดยไม่คิดกฎหมายแล้ว แต่ถ้ามองอีกด้านหนึ่งก็จะพบกับความจริงของธรรมชาติที่สอนเราว่า อย่าไปยึดติดอยู่กับกฎหมายซึ่งเป็นเพียงแผ่นกระดาษ ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่คนทั้งสิ้น และถ้าสามารถมองได้ลึกซึ่งถึงรากฐานย่อมพบว่าอยู่ที่รากฐานตนเองจึงควร เริ่มต้นจาก เหตุนี้ก่อนอื่น. แม้จะมองไปที่จุดไหนและขณะใดก็ตาม จุดนี้ควรชัดเจนอยู่เสมอ.